



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายศิริธัญญ์ ตัญญุญกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดินไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตวาทว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

(นายศิริธัญญ์ ตัญญุญกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์



## ประกาศโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน

\*\*\*\*\*

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอร่วมกัน  
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึด  
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ที่จะปฏิบัติหน้าที่สร้างความก้าวหน้าให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการ  
ปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางใน  
การปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้รับบริการ  
และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ  
ผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๒. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและ  
รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้ในหลาย  
ช่องทางไม่ว่าทางเทคโนโลยีเหนือการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ
๓. ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์ปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่าง  
รัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์ปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและ  
เป็นธรรม
๔. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงาน  
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และบริหารสภาพแวดล้อมในการ  
ทำงานอย่างมีความคุ้มค่าต่อภารกิจรวมทั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

(นายศิริชัย ด้งบุญยกิจ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์